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รายช่ือผู/มาประชุม  
1. ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สุภาภรณ� กานต�สมเกียรต ิ  ประธานกรรมการ 
2. ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.อํานาจ  เปาะทอง  กรรมการ 
3. อ.พรรณนิภา    แซ�อ้ึง   กรรมการ 
4. ดร.วรารัตน�    จักรหวัด   กรรมการ 
5. ดร.ชินพงศ�    อังสุโชติเมธ ี  กรรมการ 
6. ดร.นิวรรณ    วัฒนกิจรุ�งโรจน�  กรรมการ 
7. นายพลชัย    ลพานสุรณ�  กรรมการ 
8. ดร.เพ็ญณี    หวังเมธีกุล  กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสวล ี    บัวศรี   ผู�ช�วยเลขานุการในทีป่ระชุม 
 

รายช่ือผู/ไม9มาประชุม 
1. ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ภัทร  อัยรักษ�   ติดภารกิจ 

 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.   
 

วาระท่ี 1 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
1.1  การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับหลกัสูตรตามเกณฑ3 AUN-QA ประจําป<การศึกษา 
2560 

ท่ีประชุมร�วมกันพิจารณาข�อมูลการจัดทํา AUN-QA และช�วยกันวิเคราะห�จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา 
และแนวทางการพัฒนา โดยมีข�อสรุปดังนี้ 
จุดแข็ง  

1.  มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�อย�างเพียงพอต�อการจัดการศึกษา 
2.   การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีกระบวนการฝCกฝนทักษะการวิจัยท่ีเข�มแข็ง 
3.   บรรยากาศและสิ่งแวดล�อมของภาควิชาฯ เอ้ือต�อการเรียนรู�และความเปFนอยู�ของนักศึกษาท่ี

ดี และปลอดภัย 
4. จํานวนอาจารย�เพียงพอต�อการดูแลนักศึกษาในปGจจุบัน 

  
จุดท่ีควรพัฒนา  

1.  การแข�งขันระหว�างมหาวิทยาลัยในหลักสูตรเดียวกันมีค�อนข�างสูง ทําให�จํานวนผู�สมัครลดลง 
2.   ระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษายังอยู�ในเกณฑ�ท่ีไม�เปFนไปตามระยะเวลาท่ี

หลักสูตรกําหนด 
3.   การรับนักศึกษาต�างชาติยังไม�เปFนไปตามความคาดหวังของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ 



4.   การตีพิมพ�ผลงานของนักศึกษาส�วนใหญ�เปFนการตีพิมพ�ในสรุปรวมเล�มของท่ีประชุมวิชาการ 
(Proceeding) ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดเปFนข้ันตํ่า เพ่ือให�นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด เพราะการตีพิมพ�วารสารทางวิชาการต�องใช�เวลานานใน
กระบวนการตีพิมพ� 

5.   จํานวนผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีเหมาะสมและสามารถให�ข�อเสนอแนะและข�อคิดเห็นในการ
ดําเนินงานของหลักสูตรและการจัดการศึกษายังไม�มากพอ 

 
แนวทางการพัฒนา 

1.  เน�นการประชาสัมพันธ�ในกลุ�มเปVาหมายหลักในเชิงรุกมากยิ่งข้ึน โดยใช�หลายช�องทาง และ
เพ่ิมกลุ�มผู�เรียนร�วมจากนักศึกษาปริญญาตรี ท้ังนี้ ปGจจุบันได�มีนักศึกษารับทุนผลการเรียน
ดีเด�นเพ่ือเข�าศึกษาต�อในปWการศึกษา 2561 จํานวน 2 คน แล�ว 

2.   พยายามให�นักศึกษาขอทุนผู�ช�วยสอนและผู�ช�วยวิจัยแทนการไปทํางานในหน�วยงานภายนอก 
เพ่ือให�นักศึกษาสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

3.  หลักสูตรฯ ได�ประชุมเพ่ิมช�องทางในการรับนักศึกษาต�างชาติในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 5/2560 

4.  ปGจจุบันนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาส�วนใหญ�ตีพิมพ�ผลงานในท่ีประชุมวิชาการท่ีจัดโดย IEEE 
ซ่ึงเปFนท่ียอมรับของสายวิชาชีพคอมพิวเตอร� และผ�านมติของคณะกรรมการบริหารบุคคลของ
มหาวิทยาลัย (คบม.) 

5.   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได�วางแผนสํารวจข�อมูลและรับฟGงข�อเสนอแนะจากผู�มีส�วนได�
ส�วนเสียหลายกลุ�มท่ีเหมาะสมในการนําข�อเสนอแนะและข�อคิดเห็นไปปรับปรุงการดําเนินงาน
ของหลักสูตรให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

ป]ดประชุมเวลา  15.00 น. 
 
 
 
       นางสวลี  บัวศร ี
                                                                    ผู�บันทึกรายงานประชุมฯ 


